

VƯỢT KHÓ, TĂNG TRƯỞNG DƯƠNG

CHỦ TỊCH TỈNH BẮC NINH CẢM ƠN CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) KHỞI SẮC TRỞ LẠI TRONG NĂM 2024. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH VƯƠNG QUỐC TUẤN CHO RẰNG, DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN ĐÃ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG GIÚP BẮC NINH VƯỢT KHÓ.

TRẦN TUẤN

KINH TẾ BẮC NINH KHỞI SẮC TRỞ LẠI

Năm 2023, GRDP của tỉnh Bắc Ninh giảm 9,28% so với cùng kỳ. Đây là điều chưa từng có trong hàng thập kỷ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh - nơi được coi là "Thủ phủ công nghiệp miền Bắc".

Tuy vậy, GRDP quý II/2024 của tỉnh Bắc Ninh đã tăng trưởng dương trở lại, ước tính tăng 8,06% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở đánh giá tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh, Bắc Ninh dự báo tăng trưởng GRDP 2024 sẽ từ 5,5% - 6,2%.

Trao đổi với phóng viên, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ứng phó kịp thời, năng động, đổi mới sáng tạo, góp phần đưa kinh tế tỉnh Bắc Ninh năm 2024 vào chu kỳ tăng trưởng mới: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 8 tháng đầu năm đạt trên 3,2 tỉ USD, đứng đầu cả nước; Tổng giá trị sản phẩm (GRDP) quý II/2024 tăng 8,06%; Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023.

"Tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao tinh thần vượt khó và niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh của tỉnh, đồng thời đã tận dụng được cơ hội mới theo xu hướng phát triển kinh tế thế giới và Việt Nam. Với nỗ lực và kỳ vọng tăng trưởng năm 2024 sẽ dẫn lấy lại động lực mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 5,5-6,2%.

UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hợp tác xã và các hộ kinh doanh sẽ tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, sáng tạo, đổi mới, tranh thủ tận dụng mọi cơ hội đầu tư mới, bứt phá vươn lên sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả" - ông Vương Quốc Tuấn nói, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc các Lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản

Ông Vương Quốc Tuấn (hàng đầu, bên trái) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - trao giấy chứng nhận đăng ký cho nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024 diễn ra ngày 22.9.

Ảnh: TRẦN TUẤN



Nhà máy của một doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh.

Ảnh: TRẦN TUẤN

xuất kinh doanh đã và đang có những đóng góp lớn lao vào sự nghiệp phát triển của tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng.

CÁC DOANH NGHIỆP FDI ĐÁNH GIÁ CAO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở BẮC NINH

Khởi công dự án vào tháng 11.2021 tại KCN Yên Phong II-C (Bắc Ninh), bắt đầu vận hành nhà máy vào tháng 8.2024 và vừa xuất khẩu thành công lô bán dẫn đầu tiên, lãnh đạo tập đoàn Amkor Technology đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.

Ông Ji Jong Rip - Tổng Giám đốc vận hành sản xuất toàn cầu Amkor Technology - chủ đầu tư của dự án nhà máy bán dẫn Amkor Bắc Ninh - cho biết, Bắc Ninh cùng nhiều địa phương trên cả nước vừa trải qua cơn bão Yagi gây thiệt hại nghiêm trọng tới sản xuất và sinh hoạt của người dân. Amkor cũng như cộng đồng doanh nghiệp FDI cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các sở ngành, cơ quan đã tích cực hỗ trợ trong thời điểm mưa bão

căng thẳng nhất, doanh nghiệp vẫn được cấp điện, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, không bị gián đoạn sản xuất.

"Điều này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp trong mọi tình huống, mọi khó khăn, vì sự phát triển của doanh nghiệp" - ông Ji Jong Rip cho biết.

Tổng Giám đốc vận hành sản xuất toàn cầu Amkor Technology cho biết, doanh nghiệp cam kết sẽ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, đồng hành cùng với tỉnh xây dựng hệ sinh thái bán dẫn tại Bắc Ninh để vừa giúp tỉnh phát triển hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, vừa đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của công ty.

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2024 diễn ra ngày 22.9 vừa qua dưới sự chứng kiến của Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Biên bản đã tích cực hỗ trợ trong thời điểm mưa bão

đầu tư có quy mô lớn ở tỉnh với tổng vốn hơn 5,6 tỉ USD.

"Việc hơn 5,6 tỉ USD vốn FDI sắp chảy vào Bắc Ninh, trong đó có các dự án lớn của các "đại bàng" như Samsung với vốn đầu tư 1,8 tỉ USD; Amkor với hơn 1 tỉ USD hay dự án Khu đô thị sinh thái với hơn 1 tỉ USD... càng chứng tỏ môi trường đầu tư hấp dẫn của tỉnh Bắc Ninh" - chuyên gia kinh tế - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - nhận định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định, Bắc Ninh sẽ cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch, tiếp nhận, lắng nghe và xử lý khó khăn vướng mắc qua mọi kênh thông tin để cùng đồng hành với nhà đầu tư; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về tiếp cận thông tin quy hoạch, mặt bằng, kết cấu hạ tầng, đào tạo nhân lực, cơ hội tham gia các cơ hội kinh doanh, các dự án đầu tư ưu tiên để xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

"Từ tháng 10.2024, vào ngày 13 hằng tháng (trừ ngày nghỉ lễ, Tết, điều chỉnh theo lịch làm việc đột xuất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh), tỉnh Bắc Ninh sẽ mời Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ doanh nhân, doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nhân trẻ, Liên minh các hợp tác xã, Các nhà đầu tư nước ngoài, hộ sản xuất, kinh doanh...

Từng buổi gặp gỡ sẽ được phân theo một trong các chủ đề: Quy hoạch, tiếp cận đất đai, đầu tư, môi trường, kết nối các loại hình doanh nghiệp, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và đầu tư, tham gia chuỗi giá trị; chuyển đổi số-chuyển đổi xanh; xây dựng hạ tầng sản xuất kinh doanh; chung tay, cộng hưởng tạo động lực, tạo dựng giá trị mới, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương" - ông Vương Quốc Tuấn cho biết.

SAMSUNG VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CÙNG VIỆT NAM

THU TRANG

Từ một quốc gia nông nghiệp, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất các thiết bị di động, cứ điểm nghiên cứu và phát triển, và trong tương lai còn là cứ điểm sản xuất các loại màn hình thế hệ mới của Samsung. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam và Samsung đang cùng nhau viết nên câu chuyện thành công đáng nhớ.



Trung tâm R&D đã hiện thực hóa kế hoạch đưa Việt Nam vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu để trở thành cứ điểm nghiên cứu và phát triển của Samsung. Ảnh: THU TRANG

HÀNH TRÌNH "BÔI ĐÁP" CHO VIỆT NAM

Samsung nhận giấy chứng nhận đầu tư và khởi công xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động đầu tiên tại Việt Nam - Samsung Electronics Việt Nam (SEV) ở Bắc Ninh vào tháng 3.2008. Đây là dự án đầu tiên trong "đại kế hoạch đầu tư" sản xuất thiết bị di động tại Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc cho sự mở rộng quy mô đầu tư của Samsung nhằm đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu của tập đoàn. Ban đầu, vốn

đầu tư của SEV chỉ 670 triệu USD nhưng liên tục tăng nhanh và "chốt" lại ở 2,5 tỉ USD - gấp gần 4 lần so với lúc đầu.

Cùng thời điểm dồn dập đầu tư tại Bắc Ninh, Samsung còn tiếp tục mở rộng, đầu tư thêm tại nhiều địa phương khác như Thái Nguyên, TP.HCM với toàn các dự án có quy mô vốn "khủng" và cũng không ngừng tăng vốn đầu tư. Tốc độ tăng vốn nhanh đến mức, chỉ sau 16 năm chính thức đầu tư lớn tại Việt Nam, hiện Samsung đã sở hữu 6 nhà máy, 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển, 1 pháp nhân bán hàng và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại

Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam hiện tại đã lên tới 24,2 tỉ USD, tức là gấp hơn 36 lần so với thời điểm đầu tiên.

Đặc biệt, với việc đưa vào hoạt động Trung tâm R&D, quy mô 220 triệu USD tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội) vào cuối năm 2022, Samsung đã thể hiện ý chí của mình trong quyết tâm đưa Việt Nam vượt qua vai trò là "cứ điểm sản xuất" để trở thành "cứ điểm chiến lược về R&D" của Samsung trên toàn cầu.

Cùng với việc tăng quy mô đầu tư, những đóng góp của Samsung cho kinh tế - xã hội Việt Nam cũng không ngừng gia tăng trong suốt

16 năm qua. Năm 2023, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, tổng doanh thu của Samsung Việt Nam vẫn đạt trên 64,3 tỉ USD và đóng góp hơn 55,7 tỉ USD vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

"Có thể nói ngay từ giây phút đầu tư vào Việt Nam thì nơi đây đã không chỉ đơn thuần là thị trường đầu tư mà đã trở thành 'mảnh đất' nuôi dưỡng các doanh nghiệp. Và doanh nghiệp cần phải bồi đắp liên tục mảnh đất này thì mới có thể phát triển bền vững được" - ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết.

VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Câu chuyện thành công của Việt Nam và Samsung sẽ không chỉ dừng lại ở cứ điểm sản xuất thiết bị di động, cứ điểm nghiên cứu và phát triển, mà hứa hẹn sẽ còn có thêm nhiều bước tiến mới khi một khoản đầu tư trị giá 1,8 tỉ USD cho dự án sản xuất màn hình mới của công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV) tại Khu công nghiệp Yên Phong vừa được trao giấy chứng nhận. Khi ấy, Samsung Display Việt Nam sẽ trở thành cơ sở sản xuất màn hình lớn nhất thế giới của Samsung.

Khoản đầu tư này góp phần nâng tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam lên 24,2

tỉ USD, tức là gấp hơn 36 lần so với khoản đầu tư 670 triệu USD ban đầu của nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh vào năm 2008.

Ông Choi Joo Ho cho biết, với việc gia tăng đầu tư của Samsung Display Việt Nam, ngoài sản phẩm OLED dành cho điện thoại di động (hiện đang sản xuất), Samsung sẽ triển khai dây chuyền sản xuất sản phẩm OLED dành cho thiết bị IT, ô tô.

Theo ông Choi Joo Ho, sản phẩm OLED dành cho thiết bị IT, ô tô được dự đoán sẽ tăng trưởng trên 30% mỗi năm trên thị trường toàn cầu.

Và khi doanh thu của Samsung Display tăng trưởng mạnh, dự kiến tăng mạnh sau 5 năm, Samsung sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh tế - xã hội Việt Nam. Khi ấy, câu chuyện thành công của Samsung và Việt Nam chắc chắn sẽ có thêm nhiều trang mới.

"Thành công của Samsung chính là thành công của Việt Nam", rất nhiều lãnh đạo Việt Nam đã từng nói như vậy. Samsung sẽ nỗ lực hết mình để trở thành doanh nghiệp cùng đồng hành với Việt Nam, doanh nghiệp quốc dân nhận được tình cảm yêu mến của người dân Việt Nam" - ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định.



SEV - Cứ điểm sản xuất điện thoại di động đầu tiên của Samsung tại Việt Nam.

Ảnh: THU TRANG